

'ดีอี' ฉีดยาแรงสกัด 'ภัยไซเบอร์' 'เอเชีย' แหล่งฉ้อโกงดิจิทัลสูงสุด

กรุงเทพธุรกิจ ● 'ดีอี' ลุยเอ็มไอยูจับมือ 10 หน่วยงานพันธมิตร ดิจิทัล วัคซีน (Digital Vaccine) จุดพลุ สร้าง ภูมิคุ้มกันคนไทยท่ามกลาง "โจรออนไลน์" ขณะที่ ผลสำรวจในต่างประเทศ ชี้ 'เอเชีย' แหล่งฉ้อโกงดิจิทัลสูงสุด

ประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอี ลุยได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มไอยู) จัดทำพร้อมทั้งเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ภายใต้โครงการ "Digital Vaccine" ท่ามกลางการก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยี หรือภัยออนไลน์ ที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการเพื่อเลี่ยงการปราบปราม

ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการหลอกลวงซื้อขายสินค้า หลอกลวงโอนเงิน หลอกลวงให้เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านการใช้แอปพลิเคชัน และแพลตฟอร์มต่างๆ ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ด้วยการอ้างเป็นหน่วยงานรัฐต่างๆ หรือหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือแล้วหลอกให้กดลิงก์ หรือดาวน์โหลดติดตั้งแอปพลิเคชันขโมยเงิน ทำให้สูญเสียชีวิตทรัพย์สิน หรือข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงปัญหาบัญชีม้า การเปิดบัญชีเงินฝาก การลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์แล้วให้คนอื่นนำไปใช้ โดยบัญชีม้า เป็นช่องทางที่มีฉ้อโกงใช้รับเงินจากผู้เสียหาย เพื่อปกปิดหรือหลบเลี่ยงไม่ให้เกิดการสืบสวนไปถึงตัวผู้กระทำความผิดตัวจริงได้

รมว.ดีอี กล่าวว่า ล่าสุดยังพบการสร้างแพลตฟอร์มปลอมในรูปแบบต่างๆ ในช่องทางสังคมออนไลน์ เพื่อสร้างข่าวปลอม ข้อมูลบิดเบือน ที่เกี่ยวข้องกับโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet หรือโครงการ ดิจิทัลวอลเล็ตซึ่งเป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่สำคัญของรัฐบาล เพื่อหลอกลวงประชาชน ทำให้สูญเสียชีวิตและข้อมูลส่วนบุคคล

ทั้งนี้ การก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยีดังกล่าวสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน



โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ไม่ว่าจะเป็นเยาวชน ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่อยู่ในภูมิภาค ซึ่งถูกหลอกลวงเป็นจำนวนมาก มีมูลค่าความเสียหายสูง ถือเป็นภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ร้ายแรง ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในวงกว้าง และเป็นอันตรายร้ายแรงต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

- ทั้ง 11 หน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย
- 1.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 2. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 3. กรมสอบสวนคดีพิเศษ
 4. กรมประชาสัมพันธ์
 5. ธนาคารแห่งประเทศไทย
 6. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 7. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 8. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 9. สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
 10. สมาคมธนาคารไทย
 11. สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- โครงการ "Digital Vaccine" เกิดขึ้น เพื่อร่วมบูรณาการข้อมูลแต่ละ

หน่วยงานนำมาจัดทำเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ ของหน่วยงานพันธมิตรทั้งหมด เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชน เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบภัยออนไลน์ วิธีป้องกัน และแนวทางรับมือที่ถูกต้อง เพิ่มทักษะการรู้เท่าทันสื่อ ลดความเสี่ยงลดโอกาสที่ประชาชนจะตกเป็นเหยื่อของภัยออนไลน์ รวมทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารความน่าเชื่อถือของข้อมูลและตอบสนองนโยบายของรัฐบาล สอดคล้องกับนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลของประเทศ

"กระทรวง ดีอี พร้อมด้วยหน่วยงานพันธมิตร ได้เร่งปราบปรามปัญหาอาชญากรรมออนไลน์อย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการรณรงค์สร้างความรู้โดยการบูรณาการข้อมูลของทุกหน่วยงานร่วมกันผ่านโครงการ "Digital Vaccine" เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันด้านภัยออนไลน์ให้กับประชาชน สามารถใช้ป้องกันตัวและคนในครอบครัวจากโจรไซเบอร์ ช่วยลดผลกระทบและความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับประชาชนในสังคมวงกว้าง"

ภาคการเงินเอเชียเสี่ยงโดน 'ฉ้อโกงดิจิทัล'

จีบีจี (GBG) ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำด้านอัตลักษณ์และตำแหน่งที่ตั้งทั่วโลก ด้วยความร่วมมือกับชาร์ททิส รีเสิร์ช เผยว่าสถาบันการเงินและธนาคาร 8 ใน 10 แห่งของเอเชียกำลังเผชิญกับความท้าทายครั้งสำคัญเกี่ยวกับการตรวจจับการฉ้อโกงทางดิจิทัล ขณะเดียวกัน มีการลงทุนเชิงรุกในด้านที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและประสบการณ์ผู้ใช้งาน เพื่อลดความเสี่ยงและรักษาความเชื่อมั่นของลูกค้าเอาไว้

รายงาน 'Building Trust in Digital Channels: A Study of Banking and Finance in Asia' ฉบับล่าสุดพบว่า ในภูมิภาคเอเชีย มีอัตราการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มขึ้นเป็นประวัติการณ์ ท่ามกลางความซับซ้อนและความถี่ของการฉ้อโกงที่เพิ่มขึ้น ผู้ตอบแบบสอบถามเกือบ 90% มองเทคนิค และความซับซ้อนที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ เป็นความท้าทายที่น่ากังวลที่สุด

โดยเฉพาะการหลอกลวงลักษณะสแกมและการโจมตีแบบฟิชซิงเพิ่มสูงขึ้น

อย่างมีนัยสำคัญ พบการฉ้อโกงในลักษณะดังกล่าวเพิ่มขึ้นถึง 59% และ 57% ตามลำดับ ทั้งยังพบแนวโน้มการฉ้อโกงข้อมูลประจำตัวเพิ่มมากขึ้น 58% ในทวีปเอเชีย ซึ่งก่อนหน้านี้พบมากในอเมริกาเหนือ เนื่องจากการฉ้อโกงในลักษณะนี้สามารถทำได้ง่ายและรวดเร็ว

ผู้ตอบแบบสอบถามมากถึง 97% ตระหนักถึงความยากลำบากในการให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยและประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าอย่างเท่ากัน ซึ่ง 79% มองว่า เป็นอุปสรรคอย่างเห็นได้ชัด สะท้อนถึงการเร่งผลักดันให้มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในทวีปเอเชียในปัจจุบันที่การชำระเงินแบบเรียลไทม์ กลายมาเป็นวิธีที่ได้รับความนิยม ส่งผลให้เกิดช่องโหว่สำหรับการฉ้อโกง ทั้งกับสถาบันทางการเงินและลูกค้าตามลำดับ จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งยวดที่องค์กรเหล่านี้ต้องมีมาตรการด้านความปลอดภัยที่เข้มแข็ง

จากการที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กและบัญชีอีกร์เกี่ยวกับปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์และปัญหาการลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติตามแนวชายแดน โดยระบุว่า

ปัญหาเรื่องแก๊งคอลเซ็นเตอร์ประชาชนจำนวนมากเดือดร้อนและเจ็บปวด รัฐบาลก็พยายามทุกวิถีทางเพื่อจะป้องกันปราบปรามผู้กระทำความผิดเหล่านี้ให้ได้ โดยเมื่อวันที่ 10 ส.ค.ที่ผ่านมา รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ลงพื้นที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมและบ้านฝักกาด อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี



บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา สุ่มตรวจสอบเสาะหาสัญญาณของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ต จุดเสี่ยงที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่มีฐานอยู่ชายแดนลักลอบใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต แม้จะยังไม่พบสายที่ผิดกฎหมายแต่ได้กำชับให้ กสทช.และตำรวจตรวจสอบต่อเนื่อง และรายงานสม่ำเสมอ ส่วนเรื่องยาเสพติด ได้รับรายงานจาก

กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ว่า ได้จับกุมขบวนการขนยาไอซ์ข้ามชาติ ขณะขนยาเสพติดจากกระบะลงเรือสปีดโบ๊ตที่รีสตอร์เกาะนกใหญ่ ต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี จึงขอชื่นชมการปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง ทางรัฐบาลพร้อมสนับสนุนอาวุธยุทธภัณฑ์ และขวัญกำลังใจกำลังพล เป็น 2 โจทย์ใหญ่ที่ผู้นำให้ความสำคัญ ยกเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกหน่วยงานเกี่ยวข้องต้องร่วมมือ แน่นนอนเป็นเรื่องที่ผู้นำต้องขันนอดให้เข้มเป็นระยะๆ.

บทบรรณาธิการ

ความร่วมมือไทย-กัมพูชา

พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ได้เข้าร่วมประชุมกับ พล.ต.อ.ซอ เทต ผบ.ตร.กัมพูชา และคณะ โดยผ่านระบบประชุมทางไกล ซึ่งที่ประชุมฝ่ายไทยยังประกอบด้วย พล.ต.อ.กิตติรัฐ พันธุ์เพ็ชร รอง ผบ.ตร., พล.ต.ท.รัชชัย ปิตะนีละบุตร ผู้ช่วย ผบ.ตร. และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี, สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง, ตำรวจภูธรจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับประเทศกัมพูชา, ธนาการแห่งประเทศไทย, สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.), สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอี เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. อาคาร 1 ชั้น 20 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ที่ประชุมได้หารือถึงข้อห่วงใยของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการให้ตำรวจทั้งสองประเทศแสวงหาความร่วมมือปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์อย่างจริงจัง โดยตำรวจไทยได้นำเสนอคดีอาชญากรรมออนไลน์ที่เกิดขึ้น ซึ่งยังมีแนวโน้มสูงต่อเนื่องที่จะต้องอาศัยข้อมูลความร่วมมือของกัมพูชาในการแก้ไขปัญหา นอกจากนี้ ยังมีการทบทวนข้อหารือที่ได้เคยตกลงกันไว้ระหว่างสองประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจะมีการตั้งคณะทำงานร่วมกัน (Task force) เพื่อแก้ปัญหาปราบ

ปรามอาชญากรรมดังกล่าวอย่างจริงจัง และจะมีการหารือกันอีกครั้งในสัปดาห์หน้าในประเทศกัมพูชา ผลการประชุมหารือเป็นไปในทิศทางที่ดี ทั้งสองฝ่ายมีความเห็นร่วมกันที่จะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ระบาดอยู่ในสองประเทศ ให้ได้ผลอย่างจริงจังภายใน 60 วัน ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี

พล.ต.อ.กิตติรัฐ เปิดเผยว่า การประชุมดังกล่าวเกิดขึ้น จากการหารือร่วมกันระหว่างนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีของไทย และ สมเด็จพระราชาธิบดีฮัยฮัม บิน อี薩ม บิน ซัลมาน นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ที่ได้ร่วมกันหารือเกี่ยวกับมาตรการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่เป็นภัยคุกคามใหม่ ส่งผลกระทบต่อประชาชนของทั้งสองประเทศอย่างจริงจัง จึงได้สั่งการให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของไทยและกัมพูชาหารือกันอย่างเร่งด่วน ในที่ประชุมวันนี้ได้ร่วมกันหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งบริบทของทั้งสองประเทศที่เปลี่ยนไปจากภัยคุกคามของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ในประเทศกัมพูชาที่เชื่อว่าจะเป็นจุดที่มีการตั้งสถานที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์ ข้อมูลเกี่ยวกับชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมแก๊งคอลเซ็นเตอร์ เพื่อให้ตำรวจกัมพูชาได้ร่วมสืบสวนและปฏิบัติการร่วมกันในอนาคต ซึ่งทางกัมพูชามียินดีที่จะร่วมมือด้วย

นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลผู้กระทำความผิดในไทยที่ไปหลบซ่อนตัวอยู่ที่ประเทศกัมพูชา และใช้เป็นฐานในการหลอกลวงคนไทย จึงได้ขอความร่วมมือทางกัมพูชาในการส่งตัวคนไทยที่มีหมายจับเกี่ยวกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์กว่า 100 คน มาดำเนินการตามกฎหมายของประเทศไทยให้ได้ และหลังจากนี้

พล.ต.อ.กิตติรัฐ กล่าวว่า จะมีการตั้งคณะ

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/วิเคราะห์

วันที่: อังคาร 13 สิงหาคม 2567

ปีที่: 45

ฉบับที่: 15809

หน้า: 3(ซ้าย)

Col.Inch: 53.41

Ad Value: 66,762.50

PRValue (x3): 200,287.50

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: บทบรรณาธิการ: ความร่วมมือไทย-กัมพูชา

ทำงานย่อยร่วมกันระหว่างทั้งสองประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล วัตถุประสงค์การร่วมกันทั้งการสืบสวนปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ โดยจะเดินทางการประชุมหารือเพื่อกำหนดทิศทางและวางแผนการปฏิบัติการร่วมกัน โดยเน้นเรื่องเกี่ยวกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์เป็นหลักในสัปดาห์หน้าที่ประเทศกัมพูชา ขณะนี้ทั้ง 2 ประเทศอยู่ระหว่างการกำหนดบุคลากรตำรวจที่จะร่วมในขณะทำงาน และทางเจ้าหน้าที่ไทยพร้อมรับข้อเสนอความร่วมมือเกี่ยวกับการปราบปรามการค้าจากทางกัมพูชา และเรื่องอื่นๆ เพื่อกลับมามอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในไทยร่วมดำเนินการต่อไป

ก็ต้องชมรัฐบาลเศรษฐา ทวีสิน ที่เอาจริงเอาจัง ในเรื่องการปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ขอให้ประสบความสำเร็จโดยเร็ว